

บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.) ได้ดำเนินการจัดทำมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2559) ซึ่งได้ดำเนินการมาครบ 14 ฉบับ ซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการบริหาร ปชมท. ชุดที่ 18 นำโดย นายคนอง วรณศรี และเป็นฉบับแรกของคณะกรรมการบริหาร ปชมท. ชุดที่ 19 นำโดย นายคมกริช ชนะศรี เริ่มบริหารงานตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยฉบับนี้ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ได้ที่ <http://www.council-uast.com> วารสารวิชาการ ปชมท. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทย ซึ่งมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ส่งผลงานวิชาการเข้ามาตีพิมพ์เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นต่อไป โดยวารสารฉบับนี้ได้มีบทความวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง และบทความวิจัย จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งหากสมาชิกท่านใดสนใจจะเผยแพร่บทความวิชาการหรือบทความวิจัยดังกล่าว สามารถติดต่อกองบรรณาธิการวารสารวิชาการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณเพื่อนๆ ร่วมวิชาชีพทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ ทำให้กองบรรณาธิการมีกำลังใจที่จะพัฒนา วารสารวิชาการ ปชมท. ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนที่จะได้เผยแพร่ผลงาน แนวคิด ข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนบทความงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป

ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพั่นคำ
บรรณาธิการ

สารบัญ

	หน้า
บทความวิชาการ	
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานสายสนับสนุนทางวิชาการ <i>เสถียร คามาศักดิ์</i>	1
เกม : ชีวิต <i>รัชชนนท์ แกะมา</i>	3
เมื่อไรที่ต้องประเมินค่างาน? <i>ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์</i>	8
บทความวิจัย	
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รุ่นปีการศึกษา 2545 -2553 <i>เยาวนา เสสสระ</i>	15
การพัฒนาและประเมินโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <i>นิตา อุบลทิพย์</i>	22
การวิเคราะห์ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางการเงิน ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <i>นางสาวประทุมวรรณ บัวรินทร์</i>	27